

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & ĐẦU TƯ VISACO  
Số: 168/2017/CV-VMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

“V/v Giải trình chênh lệch kết quả HĐKD quý  
3/2017 so với cùng kỳ năm 2016”

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2017

**Kính gửi:**

**-ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO đã hoàn thành và công bố thông tin về Báo cáo tài chính văn phòng Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2017. Công ty chúng tôi xin được giải trình về việc chênh lệch kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Báo cáo tài chính văn phòng quý 3 năm 2017 cũng như Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty do đơn vị lập so với cùng kỳ năm 2016 như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 năm 2017 đạt: **48.1 tỷ đồng** cơ bản hoàn thành kế hoạch quý đề ra. Tuy nhiên do một số công trình đã quyết toán nên giá trị khối lượng còn lại không đáng kể trong khi toàn bộ chi phí dở dang và chi phí phát sinh ở giai đoạn cuối công trình lại nhiều. Ngoài ra, Công ty chỉ làm thầu phụ cho một số công trình mới với đơn giá tương đối thấp. Những lý do này đã làm cho lợi nhuận gộp của Công ty giảm đáng kể so với cùng kỳ. Ngoài nguyên nhân chính đã nêu, thì trong quý 3/2017 chi phí tài chính cũng tăng cao so với quý 3/2016. Với những nguyên nhân chủ yếu trên, đã dẫn đến chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ đạt **2.12 tỷ đồng** giảm gần **50%** so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời các chỉ tiêu khác không làm thay đổi đến kết quả hoạt động kinh doanh trong quý của Công ty.

Tất cả các yếu tố trên là nguyên nhân dẫn đến biến động tăng, giảm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội được biết

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Thư ký HĐQT
- Lưu VP C.ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thế Hùng*